

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. อาเซียนต้น ๗ ยุทธศาสตร์เกษตร
๒. เออีซีไฮเวย์: เส้นทางสินค้าเกษตรอาเซียน
๓. เศรษฐกิจรอบทิศ: ฝนตกทุกวัน...แต่กำลังเจอวิกฤตภัยแล้ง
๔. อบรมสร้างความรู้สมาชิกใหม่ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตถ์
๕. ดิวเข้มเจ้าหน้าที่ประมงแก้อายุยู
๖. สวนยางได้ขึ้นป้ายเขตภัยพิบัติ
๗. เปิดตะกร้าข้าว: ผักราคาขึ้น
๘. ผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์หวั่นกระทบ กรมประมงอนุญาตนำเข้ากุ้งอินโดนีเซีย
๙. นำเข้ากุ้งอินโดนีเซียจะทำลายอุตสาหกรรมกุ้งไทย
๑๐. ผู้เลี้ยงกุ้งหวั่นโรคจากอินโดฯ
๑๑. ตัดยางทิ้งกว่า ๘๐ไร่
๑๒. ทีดีอาร์ไอแนะรัฐรับมือภัยแล้งถึ

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
มติชน
โพสต์ทูเดย์
แนวหน้า
เดลินิวส์
มติชน
เดลินิวส์
แนวหน้า
ผู้จัดการรายวัน
บ้านเมือง
โพสต์ทูเดย์
มติชน

อาเซียนดัน 7 ยุทธศาสตร์เกษตร

มุ่งเพิ่มศักยภาพแข่งขัน-เชื่อมโยงศก.โลก

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ได้ร่วมในคณะผู้แทนไทยเดินทางไปประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้อาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7-11 กันยายน ที่เมืองมากาดี ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อติดตามความคืบหน้าและหารือเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และการป่าไม้ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระหว่างประเทศ

ในการนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ได้มีมติให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ความร่วมมือด้านอาหาร เกษตรและป่าไม้ของอาเซียนสำหรับ พ.ศ.2559-2568 ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) "ให้ภาคอาหาร การเกษตร และป่าไม้ของอาเซียน มีความสามารถในการแข่งขัน เกิดประโยชน์ในภาพรวมให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจโลก บนพื้นฐานการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ และความมั่งคั่งให้กับประชาคมอาเซียน" ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของการผลิตอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีสีเขียว ระบบการจัดการทรัพยากร และลดการสูญเสีย




เลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์

และของเสียก่อน และหลังการเก็บเกี่ยว 2. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการเข้าถึงตลาด 3. สร้างความเชื่อมั่นเรื่องความมั่นคงและความ

ปลอดภัยอาหาร รวมถึงโภชนาการที่ีต้องอย่างเท่าเทียม 4. การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติอื่นๆ 5. ให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรการผลิตแก่ผู้ผลิตรายย่อยและ SMEs ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เทคโนโลยี และคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน

ตลาดโลกและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 6. สร้างความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกันของ ASEAN ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภาคอาหาร เกษตร และป่าไม้ และ 7) ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้หน่วยงานย่อยภายใต้ AMAF จัดทำแผนงานและมาตรการการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว

เลขาธิการ สศก. กล่าวเพิ่มเติมว่า หากเปรียบเทียบวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ด้านอาหาร เกษตรและป่าไม้ของอาเซียนกับแผนการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วนั้น จะเห็นว่ามีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสามารถผลักดันการดำเนินงาน และยกระดับการพัฒนาการผลิตการเกษตรของไทยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวของอาเซียนได้



เส้นทางสินค้าเกษตรอาเซียน

ภายใต้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในสิ้นปีนี้ จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายเส้นทางขนส่งทางถนนที่จะมีบทบาทมากขึ้นต่อการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรระหว่างประเทศอาเซียน นอกเหนือจากการขนส่งทางเรือเท่านั้น

นายคณิต ลิขิตวิทย์วุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ให้ข้อมูลที่น่าสนใจคือ สศก. ได้ศึกษาเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร ประกอบด้วย

- 1. เส้นทางอาร์ 3 เอ** จาก อ. เชียงของ จ. เชียงราย ถึง นครคุนหมิง ประเทศจีน หลังเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) จะช่วยให้การขนส่งระหว่างกันสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องขนถ่ายสินค้าลงเรือเหมือนในอดีต ช่วยร่นระยะเวลาส่งผลดีต่อความสดของสินค้าเกษตร หลักๆ ได้แก่ ลำไย ทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าวอ่อน กล้วยหอม กล้วยไซ
- 2. เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้** จากด่านอรัญประเทศ จ. สระแก้ว ผ่านกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ข้ามด่านชายแดนมอดโบ ไปสู่ท่าเรือเมืองรุ่งเตา ประเทศเวียดนาม ถือเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพในการส่งออกสินค้าผักและผลไม้ มันสำปะหลัง อาหารทะเล สินค้าอุปโภคบริโภค และของใช้เบ็ดเตล็ด
- 3. เส้นทางอาร์ 9** เชื่อมต่อจาก จ. มุกดาหาร แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และลาวบาว ผ่านเมืองวินห์และฮานอย ประเทศเวียดนาม เข้าสู่ เมืองผิงเสียงและนครกว่างโจว ประเทศจีน สินค้าเกษตรที่ส่งออกคือ ยางพารา น้ำตาล ผักและผลไม้ และยังเป็นช่องทางสำคัญในการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปเวียดนามตอนกลาง
- 4. เส้นทางเลียบชายฝั่งด้านใต้** ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการค้าทางบกระหว่างกัมพูชาและเวียดนาม ความน่าสนใจอยู่ที่เกาะกงและเมืองพระสิหนุ ที่มีการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยอย่างมาก และยังเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษพระสิหนุ ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุนโรงงานแปรรูปสินค้าประมงที่มีศักยภาพ

เศรษฐกิจ รอบทิศ

■ ดร.ธนิศ ไสรัตน์
รองประธานสภาองค์การสมชายัง
ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทย



ฝนตกทุกวัน... แต่กำลังเจอวิกฤตภัยแล้ง

ท่ามกลางการเตือนวิกฤตภัยแล้ง ขณะเดียวกันช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาฝนตกเกือบทุกวัน โดยเฉพาะก่อนหน้านี้ทั้ง กทม. และหลายจังหวัดเจอพายุ “หว่ามก้อ” เข้าไปเต็มๆ ทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วม ทั้งภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ ตอนล่าง ต้องเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจนต้องมีการประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำให้ระวังตลิ่งพัง

ขณะเดียวกัน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำเข้าง่ายเพียงแค่ทำนบปี และระดับน้ำในเขื่อนต่างๆ อยู่ในระดับที่ต่ำมาก โดยขอความร่วมมือไม่ให้มีการทำนบปรังถึงขั้นว่าปีนี้จะภัยแล้งมากที่สุดในรอบ 30 ปี

ที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำค่อนข้างสับสน วันหนึ่งมีข่าวน้ำท่วมและการเตือนภัยให้ระวังน้ำล้นตลิ่ง แต่พอมองอีกวันหนึ่งมีข้อมูลระบุว่าปีนี้แล้งแน่ๆ ถึงขั้นขอให้ประชาชนประหยัดน้ำและงดทำเกษตรนอกฤดูกาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลน้ำทั้งระบบควรออกมาให้ข้อมูลให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดของประเทศจะประสบปัญหาภัยแล้ง เพราะข้อมูลแบบแยกส่วนทำให้ประชาชนสับสน

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำฯ ออกมาระบุว่า สถานการณ์น้ำปีนี้เป็นห่วง โดยเฉพาะปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา อยู่ในระดับที่ต่ำสุดพอเพียงเฉพาะการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น และอาจวิกฤตถึงขั้นมีปริมาณน้ำไม่พอที่จะดันน้ำเค็ม ซึ่งจะกระทบต่อพื้นที่ไร่นาและสวน

จากข้อมูลดังกล่าวระบุว่า ปริมาณน้ำในช่วงปลายปีอาจวิกฤตกระทบต่อการทำน้ำประปา เฉพาะปริมาณน้ำประปาเพื่อใช้ใน กทม. เข้าไปถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำที่เขื่อนจะมีขีดความสามารถในการให้บริการ

ประเทศไทยกำลังเผชิญทั้งสถานการณ์น้ำท่วมและแล้งในเวลาเดียวกัน ซึ่งสถานการณ์ที่กำลังจะเผชิญเข้าสู่วิกฤตภัยแล้งในช่วงหลังฝนจะต้องแจ้งให้ประชาชนเข้าใจ อีกทั้งสถานการณ์ภัยแล้งอาจลามไปถึงปีหน้าจะเป็นปัญหาใหญ่ซ้ำเติมเศรษฐกิจและรายได้เกษตรกร ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในช่วงที่ยากลำบากอยู่แล้วให้ทุกข์เข็ญมากขึ้น

ประเมินกันว่า รายได้ของเกษตรกรชาวนาปีนี้อาจหายไป 6.3 หมื่นล้านบาท รัฐบาลคงต้องเร่งทำยุทธศาสตร์เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจระดับตำบลให้เร็วกว่ากำหนดที่ตั้งไว้

ปัญหาน้ำมาก น้ำน้อยและภัยแล้งเป็นปัญหาของประเทศ จังหวัดเดียวกันหน้าฝนพอน้ำมากก็ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อเบี่ยงบป้องกันน้ำท่วม พอหลังฝนกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้งก็ประกาศเขตภัยพิบัติอีกรอบเพื่อเบี่ยงบเงินช่วยเหลือ “ปัญหาน้ำมากและภัยแล้งหมุนเวียนซ้ำซาก เปิดโอกาสให้เบี่ยงบประมาณกันสนุกสนาน เกษตรกรถึงยากจน”

อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญในการทุ่มงบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้ำทั้งระบบ เช่น โครงการผันน้ำ อ่างเก็บน้ำ ทำแก้มลิง ควบลงทุนให้เต็มที่ ปัญหาเกษตรของไทยแก้เรื่องน้ำได้เรื่องเดียวก็จบ ส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะรถไฟวิ่งเร็วๆ เลือกเฉพาะโครงการที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ ไม่ต้องทุ่มไปหมดหน้าตัก... นะครับ

(สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ทางเว็บไซต์ www.tanitsorat.com หรือ www.facebook.com/tanitsorat)

อบรมสร้างความรู้สมาชิกใหม่ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตถ์

นายถาวร ฌ นทร สหกรณ์จังหวัดเมืองอุดรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสมาชิกสหกรณ์ใหม่ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตถ์ จำกัด โดยมี นายประพันธ์ มายรรยงค์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตถ์ จำกัด นายสวิต อุ้นทอง ประธานกรรมการบริหารงานสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตถ์ จำกัด ตลอดจนคณะกรรมการบริหารงานพร้อมเชิญอาจารย์กฤษณะ มาเทียน ผู้อำนวยการศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จ.ชัยนาท มาบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ใหม่ จำนวน 375 ราย ที่เข้ารับการอบรมที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตถ์ จำกัด

นายสวิตกล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตถ์ จำกัด เป็นสถาบันเกษตรกรในสถานภาพเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันสหกรณ์มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตอ.เมืองอุดรดิตถ์ รวม 16 ตำบล มีสมาชิกอยู่ในตำบลต่าง ๆ อยู่ 55 กลุ่มสมาชิกจำนวน 9,641 ครอบครัว ในปีการบัญชี 2558/2559 สหกรณ์การเกษตร

เมืองอุดรดิตถ์ จำกัด ได้ตั้งแผนการรับสมาชิกใหม่ จำนวน 500 ครอบครัว ซึ่งมีเกษตรกรมาแสดงความจำนงสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 375 ราย โดยตามระเบียบการปฏิบัติของสหกรณ์ จะต้องจัดให้มีการอบรมแก่เกษตรกรที่สมัครก่อน เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ ความเข้าใจในอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการดำเนินงานของสหกรณ์

ด้านนายถาวร กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่าสหกรณ์แห่งนี้มีเกษตรกรสมัครเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งนับว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี และในปีนี้มีเกษตรกรสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์จำนวน 375 ราย ทั้งนี้ต้องขอชมเชยคณะกรรมการและผู้จัดการฝ่ายบริหารงานสหกรณ์ ที่มีแนวคิดในการจัดการให้การศึกษาอบรมสมาชิกใหม่ เพราะเกษตรกรที่แสดงความจำนงเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น ยังไม่ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ และสิทธิหน้าที่ในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ทุกท่านต้องผ่านการอบรม เพื่อให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจในอุดมการณ์ หลักการ และ วิธีการดำเนินงานของสหกรณ์เสียก่อน

ดีวเข้มเจ้าหน้าที่ประมงแก้'ไอยูยู'

12 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. นางวราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมง ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำแผนการสังเกตการณ์บนเรือและสร้างผู้สังเกตการณ์บนเรือ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อนำร่อง โดยดึงผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฟิลิปปินส์มาให้ความรู้ภายใต้ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์การฝึกอบรมเรื่องนี้ถือเป็นครั้งแรกของไทยมุ่งเพิ่มทักษะให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมงโดยเน้นการจัดทำแผนการสังเกตการณ์บนเรือและการสร้างผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง

รองอธิบดีกรมประมงกล่าวอีกว่า ผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงต้องมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านการทำประมง ด้านเรือและการเดินเรือ รวมถึงด้านกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งยังมีหน้าที่ช่วยดูแลและควบคุมการทำประมงโดยต้องเป็นผู้ศึกษาและบันทึกข้อมูลการทำประมงที่สำคัญ ไทยจำเป็นต้องเร่งสร้างผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงขึ้นและให้เพียงพอกับจำนวนเรือประมงที่ออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำเพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักสากลทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ ซึ่งคาดว่าจะ成为全球สำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือไอยูยู (IUU) ได้.

ผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์หวั่นกระทบ

กรมประมงอนุญาต นำเข้ากุ้งอินโดนีเซีย

นายสมชาย ฤกษ์โคติ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่างกังวลใจในกรณีที่กรมประมงอนุญาตให้นำเข้ากุ้งขาวจากประเทศอินโดนีเซีย ได้จนถึงกลางปี 2559 จะก่อให้เกิดปัญหาด้านการระบาดของโรคการแข่งชิงตลาด ส่งผลกระทบต่อราคากุ้งให้ตกต่ำลง

โดยการนำเข้ากุ้งจากอินโดนีเซีย จะส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทย ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นเกษตรกรรายย่อยอย่างแน่นอน ทั้งเรื่องปัญหาด้านการระบาดของโรคในกุ้งเนื่องจาก อุตสาหกรรมกุ้งในอินโดนีเซียเองก็มีโรคระบาดในกุ้ง คือ กล้ามเนื้อขาวขุนที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ระบาดในอินโดนีเซียมานาน 4-5 ปีแล้ว ขณะที่ในประเทศไทยยังไม่เคยพบการระบาดของโรคตัวนี้ แม้ว่ากรมประมงจะยืนยันว่ามีระบบการตรวจเชื้อโรคอย่างเข้มงวด แต่เกษตรกรยังไม่มั่นใจ และหากเจอโรคระบาดตัวใหม่จะเป็นการซ้ำเติมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยที่เพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤติโรคอีเอ็มเอส

นายสมชายยัง กล่าวต่อว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูของอุตสาหกรรมกุ้งทั้ง

ระบบ เพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงเป็นช่วงที่สำคัญมาก ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเพื่อให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยกลับมาผู้ส่งออกเบอร์ 1 ของโลก ในช่วงที่ปริมาณผลผลิตกุ้งของไทยออกจำนวนมาก กรมประมงจึงควรจะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งในการเจรจาส่งออกกุ้งไปต่างประเทศ ทั้งอินโดนีเซีย หรือประเทศอื่นๆ ที่มีปัญหาทั้งสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา หรือออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิภาษีจีเอสพีของสหภาพยุโรปมากกว่า แต่กลับนำปัญหาเรื่องการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศเข้ามาซ้ำเติมเกษตรกรของไทยให้แย่ลงไปอีก

โดยสถานการณ์การจัดการปัญหาโรคระบาดอีเอ็มเอสในอุตสาหกรรมกุ้งของไทยเริ่มกระเตื้องดีขึ้น หลายภาคส่วนมีแนวทางชัดเจนในการจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งของไทยดีขึ้นตามลำดับ เกษตรกรเริ่มมีกำลังใจที่จะกลับมาเลี้ยงกุ้งเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเปรียบเหมือนผู้ป่วยหนักที่เพิ่งออกจากห้องไอซียู และยังมีเผชิญกับปัญหาราคากุ้งตกต่ำอยู่ ดังนั้น การนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศเข้ามาก็คจะเป็นการซ้ำเติมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

นำเข้ากุ้งอินโดนีเซียจะทำลายอุตสาหกรรมกุ้งไทย

(๑) นายสมชาย ฤกษ์โกศล ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่างกังวลใจในกรณีที่กรมประมงอนุญาตให้นำเข้ากุ้งขาวจากเกาะ Seram ประเทศอินโดนีเซียได้จนถึงกลางปี 2559 จะก่อให้เกิดปัญหาด้านการระบาดของโรค การแย่งชิงตลาด ส่งผลกระทบต่อราคากุ้งให้ตกต่ำลง ซึ่งการนำเข้ากุ้งจากอินโดนีเซียจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทยซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นเกษตรกรรายย่อยอย่างแน่นอน ทั้งเรื่อง ปัญหาด้านการระบาดของโรคในกุ้ง เนื่องจาก อุตสาหกรรมกุ้งในอินโดนีเซียเองก็มีโรคระบาดในกุ้ง คือ กล้ามเนื้อขาวขุ่นที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ระบาดในอินโดนีเซียมานาน 4-5 ปีแล้ว ขณะที่ในประเทศไทยยังไม่เคยพบการระบาดของโรคตัวนี้ แม้ว่ากรมประมงจะยืนยันว่ามีระบบการตรวจเชื้อโรคอย่างเข้มงวด แต่เกษตรกรยังไม่มั่นใจ และหากเจอโรคระบาดตัวใหม่จะเป็นการซ้ำเติมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยที่เพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤตโรคอีเอ็มเอส และเริ่มมีผลผลิตกุ้งออกมาดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ การนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศ ทำให้ปริมาณกุ้งในตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงจิตวิทยาทำให้ราคากุ้งขาวในตลาดตกต่ำลง จนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่สามารถอยู่ได้ จึงขอฝากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลปัญหานี้ต่ออย่างจริงจัง” นายสมชายกล่าว

ในช่วงนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูของอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบ เพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงเป็นช่วงที่สำคัญมาก ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเพื่อให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยกลับมาผู้ส่งออกเบอร์ 1 ของโลก ในช่วงที่ปริมาณผลผลิตกุ้งของไทยออกจำนวนมาก กรมประมงซึ่งควรจะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งในการเจรจาส่งออกกุ้งไปต่างประเทศ ทั้งอินโดนีเซีย หรือประเทศอื่นๆ ที่มีปัญหาทั้งสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา หรือออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจเอเอสพีของสหภาพยุโรปมากกว่า แต่กลับนำปัญหาเรื่องการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศเข้ามาซ้ำเติมเกษตรกรของไทยให้แย่ลงไปอีก

ผู้เลี้ยงกุ้งหว้นโรคจากอินโดฯ

นายสมชาย ฤกษ์โกศล ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่างกังวลในกรณีที่กรมประมงอนุญาตให้นำเข้ากุ้งขาวจากเกาะ Seram ประเทศอินโดนีเซียได้จนถึงกลางปี 2559 จะก่อให้เกิดปัญหาด้านการระบาดของโรค การแย่งชิงตลาด ส่งผลกระทบต่อราคากุ้งให้ตกต่ำลง

"การนำเข้ากุ้งจากอินโดนีเซียจะส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทยซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นเกษตรกรรายย่อยอย่างแน่นอน ทั้งเรื่องปัญหาด้านการระบาดของโรคในกุ้ง เนื่องจากอุตสาหกรรมกุ้งในอินโดนีเซียก็มีโรคระบาดในกุ้ง คือ กล้ามเนื้อขาวขุนที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ระบาดในอินโดนีเซียมานาน 4-5 ปีแล้ว ขณะที่ในประเทศไทยยังไม่เคยพบการระบาดของโรคตัวนี้ แม้ว่ากรมประมงจะยืนยันว่ามีระบบการตรวจเชื้อโรคอย่างเข้มงวด แต่เกษตรกรยังไม่มั่นใจ และหากเจอโรคระบาดตัวใหม่จะเป็นการซ้ำเติมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยที่เพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤติโรคอีเอ็มเอส และเริ่มมีผลผลิตกุ้งออกมาดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้การนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศทำให้ปริมาณกุ้งในตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในเชิงจิตวิทยาทำให้ราคากุ้งขาวในตลาดตกต่ำลง จนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่สามารถอยู่ได้ จึงขอฝากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลปัญหานี้ต่ออย่างจริงจัง" นายสมชาย กล่าว

นายสมชาย กล่าวต่อว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูของอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงเป็นช่วงที่สำคัญมากที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเพื่อให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยกลับมาผู้ส่งออกเบอร์ 1 ของโลก กรมประมงจึงควรจะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งในการเจรจาส่งออกกุ้งไปต่างประเทศ ทั้งอินโดนีเซียหรือประเทศอื่นๆ ที่มีปัญหา ทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

สวนยางใต้ขึ้นป้ายเขตภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ชาวสวนยางในนามแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางประมาณ 300 คน นำโดยนายสุนทร รักรงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง และนายกสมาคมชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกันนำป้ายข้อความ “ประกาศเขตประสบพิบัติราคายางพาราตกต่ำ แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง” ไปติดบนสะพานลอยข้ามถนนเพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.ท่าชะงะ จ.ชุมพร หน้าวนอุทยานแห่งชาติเขาปาง มีนายนิกรบ ณ ถลาง นายอำเภอท่าชะงะ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าชะงะ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อ.ท่าชะงะ ไปคอยดูแลความสงบเรียบร้อย

นายสุนทรได้อ่านแถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ สรุปได้ว่า การติดประกาศเขตภัยพิบัติราคายางพาราตกต่ำโดยแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางในครั้งนี้ เป็นการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์อย่างสงบเพื่อต้องการสะท้อนความเดือดร้อนของชาวสวนยางไปยังรัฐบาล โดยได้รวบรวมรายชื่อชาวสวนยางที่ได้รับ ความเดือดร้อนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี จากนั้นจะส่งตัวแทนเข้าพบเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.ให้รัฐบาลชดเชยส่วนต่างของ

ราคายางพารา กิโลกรัมละ 60 บาท เพื่อช่วยลดความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางที่จดทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย 2.ให้รัฐบาลอนุมัติโครงการกองทุนข้าวสาร เพื่อให้ชาวสวนยางซื้อข้าวสารได้ในราคาถูก 3.ให้รัฐบาลทบทวนการโค่นต้นยางพาราตามนโยบายขอคืนผืนป่า โดยให้ยึดคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชาวสวนยางที่มีฐานะยากจน

จากนั้นนายสุนทรและตัวแทนได้ร่วมกันมอบแถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางแก่นายอำเภอท่าชะงะ ระหว่างการอ่านแถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ได้มีการปิดถนนเพชรเกษมฝั่งขา ล่อง หน้าวนอุทยานแห่งชาติเขาปาง เป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร นานประมาณ 15 นาที โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพร ตำรวจ สภ.ท่าชะงะ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ช่วยกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้รถทุกคันที่ต้องการผ่านจุดดังกล่าวหันไปใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมฝั่งขาขึ้นแทนเป็นการชั่วคราว เมื่ออ่านแถลงการณ์เสร็จชาวสวนยางจึงพากันแยกย้ายเดินทางกลับ



เดือดร้อนหนัก
แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกันนำป้ายไปติดบนสะพานลอยข้ามถนนเพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.ท่าชะงะ จ.ชุมพร หน้าวนอุทยานแห่งชาติเขาปาง เพื่อสะท้อนความเดือดร้อนและรวบรวมรายชื่อเรียกร้องรัฐบาลช่วยเหลือชาวสวนยางเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน



ตัดยางกิ่งกว่า 80 ไร่
จ.บุรีรัมย์ - นายสมส่วน รัก
สัตย์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ ได้นำกำลัง
ทหารจากกองรักษาความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์
กว่า 100 นาย เข้าทำการตัด
โค่นต้นยางพาราเนื้อที่กว่า 80
ไร่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ดงใหญ่ ต.ห้วยทับูน อ.ปะคำ และ
ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง
จ.บุรีรัมย์ ที่ชาวบ้านลักลอบ
เข้าไปบุกรุกปลูกยางพาราโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย

ทีดีอาร์ไอแนะรัฐรับมือภัยแล้งที่

● หนุนคบ.ต่ำช่วยเกษตรกรลดเสี่ยง

● ดึงโมเดลยูเอ็นเชื่อมท้องถิ่นเพิ่มรายได้

ทีดีอาร์ไอประเมินภัยแล้งถี่ขึ้น แนะรัฐบาลออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเกษตรกร ปลุกพืชกระจายความเสี่ยง ปรับวิถีชีวิต ด้าน ททท.ดึงโมเดล มิจิโนะ เอกิ เชื่อมท้องถิ่นกับเศรษฐกิจประเทศ รับมือเพิ่มรายได้นอกเกษตร 20-30%

นางสาวกรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์ นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในไทยที่กำลังเกิดขึ้น และจากข้อมูลด้านอากาศยังพบว่าภัยแล้งอาจจะเกิดขึ้นในแต่ละปี ดังนั้นวิธีการทำให้เกษตรกรยังมีรายได้ นั่นคือ การปรับวิถีชีวิตเกษตรกรด้วยการกระจายความเสี่ยงปลูกพืชอื่น ผ่านการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยมาตรการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินของรัฐ เนื่องจากภัยแล้งเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้ผลผลิต เช่น ข้าว ต่ำลงคุณภาพลงได้

“จากโมเดลด้านอากาศที่พยากรณ์มานั้นคาดว่าพื้นที่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างปี 2558-2582 อาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 3% มีผลทำให้ผลผลิตเกษตรมีความเสี่ยงเสียหายหรือด้อยคุณภาพได้ ดังนั้นรัฐต้องการกระจายความเสี่ยงให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยอื่นๆ แทนการปลูกพืชเหมือนกันทุกแปลง” นางสาวกรรณิการ์กล่าว และว่า มาตรการแจกเงินให้เกษตรกรในช่วงระยะเวลาสั้นก็ถือว่าสำคัญ และควรทำคู่ไปพร้อมกับมาตรการให้สินเชื่อด้วย ส่วนมาตรการระยะยาว รัฐบาลควรมีมาตรการให้เกษตรกรเข้าถึง

ข้อมูลดินฟ้าอากาศมากขึ้น หากมีข้อมูลเตรียมไว้ จะช่วยให้เกษตรกรเตรียมตัวได้มากขึ้น

ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ไตรมาสสุดท้ายปี 2558 ททท.จะเร่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้ากับแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 1 หมื่นล้านบาท โดย ททท.ได้หารือกับภาครัฐผู้ปุ่บเพื่อดำเนินโครงการ มิจิโนะ เอกิ ซึ่งเป็นรูปแบบที่พึ่งพิงของญี่ปุ่น เช่น มีศูนย์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว และมีจุดขายของท้องถิ่น เบื้องต้นเสนอแบบโครงการให้นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว โดยเห็นชอบในหลักการและส่งการให้ ททท.เร่งของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการนี้ เบื้องต้นจะนำโมเดลไปเป็นต้นแบบนำร่องใน 12 เมืองต้องห้ามพลาดให้ได้อย่างน้อยปีมี 10 แห่ง โดยเห็นว่าเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวท้องถิ่นกับเศรษฐกิจของประเทศ และรองรับสถานการณ์น้ำแล้งที่คาดว่าปี 2559 จะหนักหน่วง และสร้างปัญหาให้กับรากหญ้าในชนบทและเกษตรกร ส่งผลให้เศรษฐกิจระดับฐานล่างมีรายได้ลดลง ดังนั้น ททท.ต้องเร่งมือช่วยเหลือรัฐบาล สร้างสถานที่กระจายสินค้าให้กับฐานล่าง และเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้นอกภาคเกษตรให้กับเกษตรกรประมาณ 20-30%